



ประกาศสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  
เรื่อง เจตจำนงสุจริต

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐที่เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) และรัฐบาลได้นำมากำหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งเป็นการสนับสนุนในการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (corruption Perceptions Index:CPI) ของประเทศไทยให้มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้นตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล จึงขอให้คำมั่นที่จะนำพาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและขอให้หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานปฏิบัติราชการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญและ ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรมและมีคุณความดี ใน ๕ ด้าน ได้แก่

๑. ด้านความโปร่งใส คือ ให้เกิดการเปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลการ ดำเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบการ ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๒. ด้านความพร้อมรับผิด คือ มีเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและมีความพร้อมที่จะ รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

๓. ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน คือ ทำให้หน่วยงานปลอดภัยจากการทุจริต ในเชิงนโยบายและการทุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์หรือรับสินบน

๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร คือ การสร้างวัฒนธรรมสุจริตในหน่วยงานและ สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริตทั้งปวงและมีความละเอียดและเกรงกลัวที่จะทุจริต มีการดำเนิน มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๕. ด้านคุณธรรมในการทำงานในหน่วยงาน คือ มาตรฐานและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและคุณธรรมในการ บริหารงาน ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหาร สภาพแวดล้อมในการทำงาน

จึงประกาศมาเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอำนาจ เจิมแท้)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

"อยู่เชียงราย รักเชียงราย ทำเพื่อเชียงราย"